

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องนอก
สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
วันที่ ๑๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องนอก

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายเรียง ว่าความดี	ประธานสภาฯ	เรียง ว่าความดี	
๒	นายสมพงษ์ ยินดี	รองประธานสภาฯ	สมพงษ์ ยินดี	
๓	นางสาวมยุรี ศรีจันทร์	เลขานุการสภาฯ	มยุรี ศรีจันทร์	
๔	นางอวยพร โค้งอากาศ	ส.อบต. หมู่ที่ ๑	อวยพร โค้งอากาศ	
๕	นางสาวขวัญเรือน บุญผุด	ส.อบต. หมู่ที่ ๓	ขวัญเรือน บุญผุด	
๖	นายวิวัฒน์ ศรีซาคำ	ส.อบต. หมู่ที่ ๔	วิวัฒน์ ศรีซาคำ	
๗	นางลิ่งเหนย จงเพียร	ส.อบต. หมู่ที่ ๕	ลิ่งเหนย จงเพียร	
๘	นางปราณี มั่นคง	ส.อบต. หมู่ที่ ๖	ปราณี มั่นคง	
๙	นางอุ้นเรือน พลสงคราม	ส.อบต. หมู่ที่ ๗	อุ้นเรือน พลสงคราม	
๑๐	นางลาวัญญ์ กิตติสกันธ์	ส.อบต. หมู่ที่ ๘	ลาวัญญ์ กิตติสกันธ์	
๑๑	นายทอง กรุพิมาย	ส.อบต. หมู่ที่ ๙	ทอง กรุพิมาย	
๑๒	นายศตวรรษ นอนา	ส.อบต. หมู่ที่ ๑๐	ศตวรรษ นอนา	
๑๓	นายกษิต์เดช จังอินทร์	ส.อบต. หมู่ที่ ๑๒	กษิต์เดช จังอินทร์	

ผู้ไม่เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายมีชัย มุ่งลา	นายก อบต.	มีชัย มุ่งลา	
๒	นายรุ่งชัย ดอมไธสง	รองนายก อบต.	รุ่งชัย ดอมไธสง	
๓	นายสัญญา เอื้อไธสง	รองนายก อบต.	สัญญา เอื้อไธสง	
๔	นางละอองศรี มนกา	เลขานุการนายก อบต.	ละอองศรี มนกา	
๕	นางสาวคณิต แยมกลาง	รองปลัด อบต.	คณิต แยมกลาง	
๖	นางชนนี แสงเชื่อมตระกูล	ผู้อำนวยการกองคลัง	ชนนี แสงเชื่อมตระกูล	
๗	นายณัฐชัย บุตรสำราญ	หัวหน้าสำนักปลัด	ณัฐชัย บุตรสำราญ	
๘	นายฉัตรมงคล มั่นคง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ฉัตรมงคล มั่นคง	
๙	นางทิพย์ประภา พันธุ์เหล็ก	นักพัฒนาชุมชน	ทิพย์ประภา พันธุ์เหล็ก	
๑๐	นายชัยภัทร พัฒนะแสง	นักวิเคราะห์นโยบายฯ	ชัยภัทร พัฒนะแสง	
๑๑	นายณัฐชา พลดงนอก	เจ้าพนักงานธุรการ	ณัฐชา พลดงนอก	

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อม เลขานุการได้ตรวจนับองค์ประชุมสภาฯ ครบองค์ประชุมแล้ว และเลขานุการสภาฯ ได้เชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องนอก นายเรียง ว่าความดี กล่าวเปิดประชุมและ ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

นายเรียง ว่าความดี กล่าวก่อนเปิดการประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายเรียง ว่าความดี ๑.๑ ได้ให้อิวาสเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของทุกส่วนทุกฝ่าย ขอให้ดูช่วยกัน มีอะไรก็ให้ช่วย
ประธานสภาฯ หากมีปัญหาหรือว่าติดขัดตรงไหนก็ให้มาปรึกษากันได้ครับ

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

นายเรียง ว่าความดี ขอเชิญท่านกรรมการตรวจรายงานการประชุม และขอให้ชี้แจงผลการ
ประธานสภาฯ ตรวจสอบรายงานการประชุม

นายกษิต์เดช จังอินทร์ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ตามที่คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบสำเนา
ประธานตรวจฯ รายงานการประชุมแล้ว ปรากฏว่าไม่มีการแก้ไขข้อความแต่อย่างใด แต่ขอฝากทางฝ่าย
เลขานุการสภาฯ ให้ใช้ถ้อยคำที่เป็นทางการด้วย และคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมจึงขอรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑
๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา/เพื่อเห็นชอบ

๓.๑ การกำหนดสมัยประชุมสภา อบต. สมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๖ และสมัยแรกของปีถัดไป

นายเรียง ว่าความดี
ประธานสภาฯ

ผมขอหารือเกี่ยวกับการกำหนดสมัยประชุมสภา อบต. สมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ว่าเราจะกำหนดกี่สมัย แต่ละสมัยจะกำหนดวันที่เท่าไรถึงวันที่เท่าไร และให้เสนอการกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป พ.ศ. ๒๕๖๗

นางสาวคณิต แยมกลาง
รองปลัด อบต.

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก ที่เคารพ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ หมวด ๒ ว่าด้วยการประชุม ข้อ ๒๐ นอกจากการประชุมสภาท้องถิ่น ครั้งแรกตามข้อ ๖ แล้ว การประชุมสภาท้องถิ่นมี ๒ ประเภท คือ

๑. การประชุมสมัยสามัญ
๒. การประชุมสมัยวิสามัญ

ข้อ ๒๑ การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไปและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีมีสมัยแรกของปีถัดไปให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้นำความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นทำเป็นประกาศของสภาท้องถิ่นพร้อมทั้งติดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกรณีที่ไม่ได้กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีไว้หรือไม่ได้กำหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกในปีถัดไปไว้ หรือมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสมัยสามัญประจำปี หรือวันเริ่มสมัยประชุมสมัยสามัญประจำปีที่กำหนดไว้แล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจำปีอื่น หรือในสมัยประชุมสมัยวิสามัญก็ได้

สำหรับการประชุมสมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๕ กำหนดไว้ ๔ สมัยคือ

๑. สมัยแรก ตั้งแต่วันที่ ๕ - ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
 ๒. สมัยที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๕ - ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
 ๓. สมัยที่ ๓ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ - ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕
 ๔. สมัยที่ ๔ ตั้งแต่วันที่ ๕ - ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
- และสมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๕ - ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

นายเรียง ว่าความดี
ประธานสภาฯ

ตามที่ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลได้ชี้แจงข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องการกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจำปี ๒๕๖๖ และสมัยแรกของปีถัดไป ท่านสมาชิกมีข้อคิดเห็นอย่างไรในการกำหนดสมัยประชุมในครั้งนี้ และสมัยแรกของปีถัดไป ขอเชิญท่านสมาชิกฯ เสนอครับ

นายณัฐชัย บุตรสำราญ หัวหน้าสำนักปลัด กราบเรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผมมีความเห็นว่าเรา น่าจะปรับสมัยที่ ๒ จากเดิม วันที่ ๕ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ให้ขยับมาเป็นช่วงวันที่ ๕ - ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๖ เนื่องจากว่าได้รับการประสานจากท่านนายกองค์การบริหารส่วน ตำบลกระเบื้องนอกว่า ท่านมีความประสงค์อยากจะจ่ายขาดเงินสะสมในการดำเนินการ ซ่อมแซมถนนสายบ้านกระเบื้องนอก - บ้านบุงเบา เพราะถนนเส้นนี้ได้รับความเสียหาย เป็นระยะเวลาหลายเดือนแล้ว ทำให้ประชาชนผู้สัญจรไปมาได้รับความลำบากมาก จึง อยากจะดำเนินการให้เร็วที่สุด และในสมัยที่ ๔ จากเดิมช่วง วันที่ ๕ - ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ให้เลื่อนออกไปเป็นช่วงวันที่ ๑๕ - ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ เป็นจากจะได้มีเวลา เตรียมเอกสารต่างๆ เพื่อรายงานให้สภาฯ ได้ทราบ

นายสมพงษ์ ยินดี สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๑ กราบเรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผมขอเสนอการ การประชุมสภาสามัญประจำปี ๒๕๖๖ และสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๗ เป็น ๔ สมัยดังนี้
๑. สมัยที่ ๒ วันที่ ๕ - ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
๒. สมัยที่ ๓ วันที่ ๑๐ - ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
๓. สมัยที่ ๔ วันที่ ๑๕ - ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
และสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
๑. สมัยแรก วันที่ ๕ - ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

นายเรียง ว่าความดี ประธานสภาฯ ขอบคุณครับ ตามที่ท่านสมพงษ์ ยินดี ส.อบต. หมู่ที่ ๑๑ ได้เสนอกำหนด สมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และสมัยแรกของปีถัดไป พ.ศ. ๒๕๖๗ มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่

ที่ประชุม ไม่มี

นายเรียง ว่าความดี ประธานสภาฯ ขอบคุณครับ ผมก็จะขอมติให้ความเห็นชอบการกำหนดสมัยประชุมประจำปี สมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และสมัยแรกของปีถัดไป พ.ศ. ๒๕๖๗ หากเห็นชอบกรุณายกมือครับ

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ จำนวน ๑๒ เสียง
ไม่เห็นชอบ จำนวน ๐ เสียง
งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง

นายเรียง ว่าความดี ประธานสภาฯ ๓.๒ การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ส่วนที่ ๒
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงรายละเอียดด้วยครับ

นายชัยภัทร พัฒนะแสง
นักวิเคราะห์ฯ

กราบเรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมทุกท่าน สำหรับผมก็จะขออธิบายในส่วนที่ ๒ เรื่อง การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เนื่องจากว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ ได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ ซึ่งมีกำหนดระยะเวลา ๕ ปี ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ โดยเริ่มจาก ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๗๐ ซึ่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย กำหนดไว้ว่าเมื่อมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้ใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ความเชื่อมโยงขององค์ประกอบส่วนท้องถิ่นก็ต้องอ้างอิงจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกัน

ที่ประชุม

รับทราบ

๓.๓ การให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ฉบับเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖)

นายเรียง ว่าความดี
ประธานสภาฯ

ขอเชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงรายละเอียดด้วยครับ

นายชัยภัทร พัฒนะแสง
นักวิเคราะห์ฯ

กราบเรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน สำหรับวันนี้เป็นการให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖) โดยเป็นการปรับปรุงเพิ่มเติมโครงการที่ได้ออกประชาคมและเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) จึงได้รวบรวมจัดทำเป็นฉบับเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖) ขึ้น และได้ขอเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องนอก รายละเอียดตามที่ได้แจกเอกสารให้ทุกท่านแล้ว ขอให้ทุกท่านได้ตรวจสอบจากเอกสาร หากสงสัยก็ให้สอบถามได้ครับ

นายสมพงษ์ ยินดี
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๑

กราบเรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผมขอเพิ่มเติมให้หมู่ ๕ นะครับ ที่ได้จัดทำมาเป็นชุดลอกจากปูตาถึงหนองไขซึ่งไม่มีชื่อนี้ นะครับ คือมันจะเชื่อมโยงเป็นคลองวังไผ่ ผมอยากให้แก้ไขตรงนี้ อยู่หน้า ๓๑ โครงการที่ ๓๐ และขอเพิ่มเติมที่หมู่ ๗ สำหรับคลองส่งน้ำ หน้า ๓๗ ลำดับที่ ๒ ข้อที่ ๔๗ ผมอยากจะขอเพิ่มเติมให้ทำเป็นคลองส่งน้ำคอนกรีตลงหนองกระเบื้องนะครับ

นายชัยภัทร พัฒนะแสง
นักวิเคราะห์ฯ

ครับผมจะปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมให้ตามที่ท่านได้แนะนำมา

นายฉัตรมงคล มั่นคง
ผอ.กองช่าง

กราบเรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ขอให้ท่านไปดูที่หน้า ๕๐ โครงการที่ ๔ โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านกระเบื้องนอก - บ้านโนนตาสุต ตำบลเมืองยาง อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา มันไม่ครอบคลุม จะต้องแก้ไขเป็นจากบ้านกระเบื้องนอก ตำบลกระเบื้องนอก อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา ถึง บ้านโนนตาสุต ตำบลเมืองยาง อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา และโครงการที่ ๕ โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านกระเบื้องนอก ตำบลกระเบื้องนอก อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ถึง บ้านหัวสะพาน ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา ขอขอบคุณครับ

นายชัยภัทร พัฒนะแสง
นักวิเคราะห์ฯ

ครับผมจะปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมให้ตามที่ท่านได้แนะนำมา

นายณัฐชัย บุตรสำราญ
หัวหน้าสำนักปลัด

กราบเรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ขออนุญาตทุกท่าน ผมขอชี้แจงเรื่องระเบียบวาระการประชุมก่อนที่จะเข้าใจเคลาดเคลื่อน สำหรับวันนี้เป็นการให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖) ซึ่งได้ผ่านกระบวนการตามระเบียบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ มาเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการประชุมประชาคม การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนา การประชุมคณะกรรมการแผนพัฒนาฯ จึงเสนอเข้าสภา เพื่อขอความเห็นชอบ ดังนั้นวันนี้ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านเพียงให้ความเห็นชอบหรือไม่กับร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ หากมีข้อความตรงไหนไม่ถูกต้องหรือพิมพ์ผิดหรือตกหล่น ก็ให้แจ้ง เจ้าหน้าที่ที่จะได้แก้ไขให้ถูกต้อง แต่ไม่ใช่เป็นการเพิ่มโครงการใหม่ ขอให้ทุกท่านเข้าใจตรงกันนะครับ ขอขอบคุณครับ

นายเรียง ว่าความดี
ประธานสภาฯ

ขอบคุณครับ ต่อไปผมก็จะสอบถามราษฎรหมู่บ้านเลยนะครับขอให้ตรวจสอบเฉพาะบ้านของตัวเอง ว่ามีโครงการไหนที่ตกหล่นจากการประชาคมหรือไม่ พิมพ์ผิดหรือไม่ แค่นั้นนะครับ หากมีก็ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมที่ละหมู่บ้าน ขอเชิญครับ

นางลิ่งเหนย จงเพียร
ส.อบต.หมู่ที่ ๕

กราบเรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา สำหรับของหมู่ ๕ ก็ถูกต้องดี แต่ขอแก้ไขตัวหนังสือ โครงการที่ ๒๖ หน้า ๓๐ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางรำไฟ ชื่นนา บ้านยาง หมู่ที่ ๕ เป็น โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางรำไฟ ชื่นนา และโครงการที่ ๓๐ หน้า ๓๑ โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำจากป่าหนองไผ่ บ้านยาง หมู่ที่ ๕ เป็น โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำจากป่า-คลองวังไผ่ บ้านยาง หมู่ที่ ๕ ขอขอบคุณค่ะ

นายเรียง ว่าความดี
ประธานสภาฯ

มีหมู่บ้านไหนอีกหรือไม่ครับที่ข้อความพิมพ์ผิดหรือว่าโครงการตกหล่น ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม เพื่อให้ความเห็นชอบกับร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖)

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบ จำนวน ๑๒ เสียง
ไม่เห็นชอบ จำนวน ๐ เสียง
งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง

*** พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา ๑๒.๐๐ น. ***

ระเบียบวาระที่ ๔
นายเรียง ว่าความดี
ประธานสภาฯ

เรื่อง อื่นๆ
มีท่านใดจะอภิปรายในเรื่องอื่นๆ หรือไม่ครับ ขอเชิญครับ

นายณัฐชัย บุตรสำราญ
หัวหน้าสำนักปลัด

กราบเรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ทุกท่าน
ด้วยกำหนดการในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ อบต.กระเบื้องนอก จะเป็นเจ้าภาพในการ
จัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จึงขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาทุกท่านเข้าร่วม
กิจกรรมในครั้งนี้ด้วย โดยกำหนดการ คือ

๑. เวลา ๐๘.๐๐ น. ตั้งขบวนพาเรด หน้า อบต.กระเบื้องนอก
๒. เวลา ๐๘.๑๕ น. พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา
๓. เวลา ๐๘.๓๐ น. เริ่มการแข่งขันกีฬา โดยจะมีการแข่งขันกีฬา ๖ ประเภท
 - ๓.๑ การโยนบอลตกรกระกร้า
 - ๓.๒ การเตะลูกบอลเข้าโก
 - ๓.๓ การประกวดกองเชียร์
 - ๓.๔ การแต่งหน้าสวยงาม
 - ๓.๕ การวิ่งตักไข่
 - ๓.๖ การวิ่งผลัดกล่อ่งนม

ครับก็ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาฯ เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกันด้วยนะครับ
และขอให้ใส่เสื้อสีส้มงามขาวใหม่ปลามาัน ขอขอบคุณครับ

นายรุ่งชัย ดอมไธสง
รองนายก อบต.

กราบเรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา ทุกท่าน ขอผมขอเสริมเรื่องการแข่งขัน
กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์นะครับ ผมขอแจ้งเลยนะครับ เราจะเดินทางไปแข่งขันฯ ที่ตำบล
โนนอุดม วันที่ ๑๗ -๑๘ มีนาคม ๒๕๖๖ สำหรับประเภทการแข่งขันก็คือ

๑. ฟุตบอล(ชาย)
๒. วอลเลย์บอล(หญิง/ชาย)
๓. ตะกร้อ(ชาย)
๔. แบดมินตัน(หญิง/ชาย)
๕. เปตอง(หญิง/ชาย)

ก็ขอให้ท่านสมาชิกฯ ท่านใดพอจะเล่นกีฬาได้ก็ขอให้มาร่วมกันฝึกซ้อมด้วยนะครับ
ขอบคุณครับ

ประชุม

รับทราบ

นายเรียง ว่าความดี
ประธานสภาฯ

มีท่านใดจะอภิปรายในเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น.

สำเนาถูกต้อง

(ลงชื่อ) เรียง ว่าความดี
(นายเรียง ว่าความดี)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องนอก

สำเนาถูกต้อง

(ลงชื่อ) มยุรี ศรีจันทร์
(นางสาวมยุรี ศรีจันทร์)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องนอก

เรียน ประธานสภาฯ

- คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมดังกล่าวแล้วเป็นไปอย่างถูกต้อง และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗

(ลงชื่อ) เซาว์ พึ่งน้ำ ประธานกรรมการ
(นายเซาว์ พึ่งน้ำ)

(ลงชื่อ) อุ่นเรือน พลสงคราม กรรมการ
(นางอุ่นเรือน พลสงคราม)

(ลงชื่อ) สมประสงค์ สิงห์ทอง กรรมการ
(นางสมประสงค์ สิงห์ทอง)

(ลงชื่อ) สัญญา เอื้อไธสง กรรมการ
(นายสัญญา เอื้อไธสง)

(ลงชื่อ) คำผิน ดีโว กรรมการ
(นายคำผิน ดีโว)

- ทราบ

(ลงชื่อ) นพรัตน์ จานดี
(นายนพรัตน์ จานดี)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องนอก
วันที่ ๑๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔